



NANCY BARGMANN
GIÁM ĐỐC

Tiểu bang California—Cơ quan Y tế và Dịch vụ Nhân sinh

Sở Dịch vụ Phát triển

1215 O Street, Sacramento, CA 95814

www.dds.ca.gov



GAVIN NEWSOM
THỐNG ĐỐC

Ngày 30 tháng 6 năm 2023

GỬI ĐẾN: CÁC GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TRUNG TÂM KHU VỰC

VỀ VIỆC: CHƯƠNG TRÌNH TỰ QUYẾT THỜI GIAN GIA HẠN CUỐI CÙNG ĐỐI VỚI KẾ HOẠCH LẤY CON NGƯỜI LÀM TRUNG TÂM BAN ĐẦU VÀ HỖ TRỢ CHUYỂN TIẾP TRƯỚC KHI GHI DANH

Hướng dẫn [ngày 28 tháng 7 năm 2022](#) của Sở Dịch vụ Phát triển (Sở) đã phác thảo các dịch vụ dành cho những người tham gia Chương trình Tự quyết (Self-Determination Program, SDP) tiềm năng và gia đình của họ, những người đã hoàn thành quá trình định hướng SDP và đang chuyển tiếp sang ghi danh vào SDP. Sở đã ban hành hướng dẫn bổ sung vào [ngày 2 tháng 12 năm 2022](#) để gia hạn thời gian cho cả Tùy chọn A và B (được mô tả bên dưới) đối với Hỗ trợ Tự Định hướng và để phát triển gói lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ tiêu chuẩn hóa. Gói lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ tiêu chuẩn hóa đã được cung cấp trong hướng dẫn [ngày 20 tháng 3 năm 2023](#).

- **Tùy chọn A:** Có đến \$2,500 khả dụng cho việc lập kế hoạch lấy con người làm trung tâm ban đầu và hỗ trợ chuyển tiếp thông qua chương trình bồi hoàn tiền mua hàng (mã dịch vụ 024) hoặc thông qua nhà cung cấp dịch vụ lập kế hoạch lấy con người làm trung tâm được lựa chọn.
- **Tùy chọn B:** Có đến \$1,000 khả dụng cho các dịch vụ lập kế hoạch lấy con người làm trung tâm ban đầu thông qua chương trình bồi hoàn tiền mua hàng (mã dịch vụ 024) và tối đa 40 giờ Hỗ trợ Tự Định hướng (mã dịch vụ 099).

Mục đích của thư này là cung cấp ngày gia hạn cuối cùng cho Tùy chọn A, để cho phép các trung tâm khu vực có thêm thời gian lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ Hỗ trợ Tự Định hướng (mã dịch vụ 099) và để làm rõ các yêu cầu về lập hóa đơn đối với các hỗ trợ chuyển tiếp trước khi ghi danh được tiếp cận thông qua Tùy chọn A trong thời gian gia hạn. Các phương tiện khác để đảm bảo ghi danh kịp thời những khách hàng quan tâm vào SDP có thể bao gồm các hỗ trợ được cung cấp trực tiếp bởi trung tâm khu vực hoặc thông qua các quỹ SDP được cung cấp cho các Ủy ban Cố vấn Tình nguyện Địa phương.

Thời gian Gia hạn Cuối cùng đối với các Tùy chọn dành cho Hỗ trợ Chuyển tiếp Trước khi Ghi danh

- Tùy chọn A sẽ chỉ khả dụng cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.
- Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, Tùy chọn A cũng như bất kỳ tùy chọn nào khác phản ánh Tùy chọn A như được mô tả trong hướng dẫn [ngày 28 tháng 7 năm 2022](#) sẽ không còn khả dụng nữa.
- Tùy chọn B sẽ vẫn khả dụng và sẽ trở thành tùy chọn duy nhất có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024.

Các Giám đốc Điều hành Trung tâm Khu vực
Ngày 30 tháng 6 năm 2023
Trang hai

Các Yêu cầu đối với việc Lập hóa đơn Hỗ trợ Chuyển tiếp Trước khi Ghi danh

Đối với các dịch vụ được cung cấp vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2023, theo Tùy chọn A hoặc Tùy chọn B, tất cả các dịch vụ lập kế hoạch lấy con người làm trung tâm ban đầu và hỗ trợ chuyển tiếp được thanh toán thông qua chương trình bồi hoàn tiền mua hàng (mã dịch vụ 024) sẽ phải đáp ứng các yêu cầu về lập hóa đơn được quy định bên dưới.

Hóa đơn để được bồi hoàn tiền mua hàng tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau (xem mẫu đính kèm):

- Mức giá lập hóa đơn theo giờ
- Ngày cung cấp từng dịch vụ/nhiệm vụ
- Mô tả dịch vụ/nhiệm vụ đã thực hiện
- Lượng thời gian dành cho từng dịch vụ/nhiệm vụ được cung cấp trong khoảng thời gian của hóa đơn và chi phí chia theo tỷ lệ của dịch vụ đó

Nếu người tham gia và/hoặc gia đình của họ có câu hỏi liên quan đến thư này, họ nên liên hệ với trung tâm khu vực của mình. Câu hỏi từ các trung tâm khu vực cần phải được chuyển đến sdp@dds.ca.gov.

Trân trọng,

Người ký bản gốc:

Tiến sĩ VICKI L. SMITH
Phó Giám đốc
Bộ phận Phát triển Chính sách và Chương trình

Tài liệu đính kèm

Sao gửi: Các Quản trị viên của các Trung tâm Khu vực
Các Giám đốc Dịch vụ Người tiêu dùng của các Trung tâm Khu vực
Các Giám đốc Dịch vụ Cộng đồng của các Trung tâm Khu vực
Hiệp hội các Cơ quan Trung tâm Khu vực
Hội đồng Tiểu bang về Khuyết tật Phát triển
Nancy Bargmann, Sở Dịch vụ Phát triển
Brian Winfield, Sở Dịch vụ Phát triển
Carla Castañeda, Sở Dịch vụ Phát triển
Ernie Cruz, Sở Dịch vụ Phát triển
Jim Knight, Sở Dịch vụ Phát triển
Suzy Requarth, Sở Dịch vụ Phát triển
Kathleen Dempsey, Sở Dịch vụ Phát triển